



Hệ thống Trường học Thành phố North Kansas

Phòng Giáo dục Mầm non

Vui chơi. Phát triển. Học tập.

SÀNG LỌC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN MIỄN PHÍ

Bạn có con sẽ lên 3 hoặc 4 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng 7 năm 2021?

Bạn sống trong khu vực thuộc phạm vi của Hệ thống Trường học NKC?

Nếu có, con bạn có thể đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình Giáo dục Mầm non miễn phí của Hệ thống Trường học NKC.

Chương trình Giáo dục Mầm non năm 2021-2022 của Hệ thống Trường học NKC

LỚP HỌC TẠI TRƯỜNG

Các lớp học mầm non cả ngày miễn phí của chúng tôi sẽ được tổ chức tại bảy trường tiểu học trong hệ thống. Thời gian học sẽ tương ứng với thời khóa biểu của các trường tiểu học. Trẻ phải đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu và cần phải được sàng lọc mức độ phát triển hoàn chỉnh.

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM

Các lớp học mầm non nửa ngày miễn phí sẽ được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Mầm non của chúng tôi. Một buổi học dài ba giờ. Trẻ đủ tiêu chuẩn sẽ được phân vào một lớp buổi sáng hoặc buổi chiều và cần phải được sàng lọc mức độ phát triển hoàn chỉnh.

LỚP HỌC CÓ TRẢ PHÍ

Trường mầm non cả ngày có trả phí của chúng tôi sẽ được đặt tại Trung tâm Giáo dục Mầm non của chúng tôi. Không bắt buộc phải sàng lọc mức độ phát triển.

Trang web sẽ được cập nhật khi thông tin tuyển sinh được xác nhận. Số lượng hạn chế.

THÔNG TIN BỔ SUNG CÓ THỂ ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về các chương trình của chúng tôi và hoặc để bắt đầu quá trình sàng lọc mức độ phát triển, hãy truy cập trang web nkcschools.org (Gia đình, Giáo dục Mầm non) của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng gọi cho trung tâm theo số 816-321-5250. Đối với các câu hỏi về sàng lọc mức độ phát triển, vui lòng liên hệ với Courtney Holt. Nếu bạn có thắc mắc về đánh giá giáo dục đặc biệt, vui lòng liên hệ Carey Webber.



scan for website

Trung tâm Giáo dục Mầm non của Hệ thống Trường học NKC

6479 N. Prospect Ave. • Gladstone, MO 64119

TS. Katie Lawson, Giám đốc phòng Giáo dục Mầm non